

บันทึกการเรียนรู้ นักเรียนชั้นปีที่ 2

วิชา	มุมมองการประเมิน	◎บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์	○บรรลุเป้าหมาย	△ต้องพยายาม	ภาคแรก	ภาคหลัง
ภาษาญี่ปุ่น	ความสนใจ · ความมุ่งมั่น · ทักษะคิด	พยายามที่จะแสดงออกและอ่านหนังสือต่างๆอย่างตั้งใจ				
	ความสามารถในการพูด · การฟัง	พูดโดยคิดเรียงลำดับและฟังอย่างไม่ให้ตกหล่นใจความสำคัญ				
	ความสามารถในการเขียน	ระมัดระวังเวลาเขียนประโยคให้เป็นขั้นตอนเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ				
	ความสามารถในการอ่าน	อ่านโดยรู้ลำดับและลักษณะท้องเรื่องได้				
	ความรู้ · ความเข้าใจ	เขียนและอ่านอักษรคาตากานะและคันจิได้อย่างถูกต้องและเข้าใจการใช้คำ				
	ความชำนาญ	ระมัดระวังลำดับการเขียนพู่กันหรือลักษณะตัวอักษร และเขียนอย่างถูกต้อง				
คณิตศาสตร์	ความสนใจ · ความมุ่งมั่น · ทักษะคิด	มีความสนใจเรื่องตัวเลข รูปเรขาคณิต และพยายามใช้การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างตั้งใจ				
	วิธีการคิด	แก้โจทย์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตและจำนวนตัวเลขได้ตามที่ได้เรียนมา				
	ความชำนาญ	คำนวณจำนวนเต็ม วัดปริมาตร วาดรูปและจำแนกลักษณะต่างๆ				
	ความรู้ · ความเข้าใจ	เข้าใจวิธีดูรูปเรขาคณิต ความหมายของการวัดกับหน่วยวัดปริมาตร ความหมายและกฎการคำนวณจำนวนเต็ม				
ชีวิตความเป็นอยู่	ความสนใจ · ความมุ่งมั่น · ทักษะคิด	มีความสนใจในธรรมชาติ คนใกล้ตัวและสังคม พร้อมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านั้นอย่างสนใจ				
	ความคิด · การแสดงออก	แสดงออกโดยคิดและสร้างสรรค์ในเรื่องกิจกรรมหรือประสบการณ์ตามรูปแบบของตัวเอง				
	การสังเกต	สังเกตข้อดีของตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยผ่านกิจกรรมหรือประสบการณ์				
ดนตรี	ความสนใจ · ความมุ่งมั่น · ทักษะคิด	มีความสนใจในดนตรี และสนุกกับการทำกิจกรรมทางดนตรีอย่างตั้งใจ				
	ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออก	รู้สึกถึงจังหวะดนตรีได้ และสร้างสรรค์การแสดงออกที่เกิดจากลักษณะพิเศษของทำนองดนตรี				
	ความชำนาญ	ร้องเพลง โดยระมัดระวังการออกเสียงและเสียงร้อง และเล่นเครื่องดนตรี				
	ความซาบซึ้งในดนตรี	ฟังและรู้สึกในอารมณ์ของทำนองดนตรี				
ศิลปะประดิษฐ์	ความสนใจ · ความตั้งใจ · ทักษะคิด	รู้สึกสนุกกับการแสดงออกโดยการวาดภาพหรือรูปทรงอย่างสนใจ				
	การแสดงออกทางความคิด · ระบบการคิด	คิดวิธีการแสดงออกโดยสร้างสรรค์ความคิดมาจากความรู้สึก				
	ความชำนาญ	วาดหรือสร้างโดยใช้จินตนาการหรือความรู้สึกเป็นพื้นฐาน				
	ความซาบซึ้งในศิลปะ	สังเกตข้อดีของผลงานตัวเองและของเพื่อน				
พลศึกษา	ความสนใจ · ความมุ่งมั่น · ทักษะคิด	พยายามออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย				
	ความคิด · การพิจารณา	คิดค้นแปลง คิดวิธีการทำกิจกรรม และรักษากฎ				
	ความชำนาญ	ฝึกการเคลื่อนไหวที่จำเป็นเพื่อออกกำลังกายต่างๆให้สนุก				